
                                                                                                                         
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 25๖6 
วันจันทร์ ที ่21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 
เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา 

************************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่         ชื่อ – สกุล      ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

๑.  นายพา   ยอดทอง ประธานสภาฯ   พา  ยอดทอง  
๒.   นายสัญญา       จันทร์มั่น  รองประธานสภาฯ  สัญญา จันทร์มั่น 
๓.  นายจ าลอง       เวชสว่าง  สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๑  จ าลอง     เวชสว่าง 
๔.   นายธนพัทธ์       ทองเลิศ  สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๒  ธนพัทธ์   ทองเลิศ 
๕.  นายสรายุทธ์      บุญจารึก สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๓  สรายุทธ์   บุญจารึก   
๖.      นายทัศนะ       ธรรมวิชิต เลขานุการสภา   ทัศนะ      ธรรมวิชิต 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที ่         ชื่อ – สกุล      ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1.  นายสุชาติ พุ่มอ าภาพันธ์ สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๔        สุชาติ  พุ่มอ าภาพันธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายวิทยา เทพอยู่  นายก อบต.ยางหย่อง  วิทยา  เทพอยู่ 
๒.   นายนพพร หนูทอง  รองนายก อบต.ยางหย่อง  นพพร หนูทอง 
๓.  นางสาวแสงวรรณา  อยู่แย้ม รองนายก อบต.ยางหย่อง  แสงวรรณา  อยู่แย้ม 
๔.  นายสาธิต    เสียงเพราะ เลขานุการนายกอบต.  สาธิต   เสียงเพราะ 
๕.     นายจักร์กริช    สงวนทรัพย์  นายช่างโยธา   จักร์กริช   สงวนทรัพย์ 
๖.  นางศิริพร         สีสว่าง  ผอ.กองคลัง   ศิริพร   สีสว่าง 
๗.  นายธนะชัย ฉ่ ามะนา  หัวหน้าส านักปลัด  ธนะชัย ฉ่ ามะนา 
๘.  นางสาวดวงพร   รัตนยศ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ดวงพร   รัตนยศ 
๙.  นางสาวสุวรรณา  ศรีคตนพรัตน์ นักพัฒนาชุมชน   สุวรรณา  ศรีคตนพรัตน์ 
๑๐.  นายชัชชัย เชื่อมชิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชัชชัย เชื่อมชิต 
๑๑.  นางสาวมัลลิกา   พุดเดช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มัลลิกา   พุดเดช  
๑๒.  นางสาวธัญจิรา  เกิดเกษม นักศึกษาฝึกงาน   ธัญจิรา  เกิดเกษม     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มเปิดประชุมเวลา  ๐๙.00  นาฬิกา 

นายทัศนะ  ธรรมวิชิต  เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ    จุดธูปเทียนไหว้พระ และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
    ครั้งที่ 2 ประจ าปี  25๖6 
นายพา  ยอดทอง   สวัสดีสมาชิกสภาฯ  และผู้บริหารทุกท่าน  ผมนายนายพา  ยอดทอง
ประธานสภาฯ     ประธานสภาฯ  ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
    25๖6 และด าเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 
   สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 

นายพา  ยอดทอง ในระเบียบวาระนี้ ขอให้เลขานุการสภาฯ ด าเนินการชี้แจงให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ได้รับทราบ 
นายทัศนะ  ธรรมวิชิต ตามท่ีได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่  
เลขานุการสภาฯ  3 ประจ าปี ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวาระส าคัญต่างๆ  

ตามรายงานการประชุมที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ตรวจรายงานการประชุมว่าเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ตามที่ได้ประชุมในครั้งที่
แล้วหรือไม่ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย  
ว่ามีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่   

นายพา  ยอดทอง ให้เวลาสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในการพิจารณารายงานการประชุม ๑๐ นาท ี
ประธานสภาฯ  บัดนี้ ได้ครบก าหนดเวลา ๑๐ นาทีแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕66 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ยางหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2566 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว 
    4.1 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ี 2 วาระที่ 3 
นายพา  ยอดทอง  จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สภาฯมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่รับหลักการแห่งร่าง 
ประธานสภาฯ    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 โดยในวันนี้จะเป็นการ
    พิจารณาในวาระที่ 2 การแปรญัตติ และวาระที่ 3 การลงมติซึ่งตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
    (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554) ข้อ 51 ได้ก าหนดไว้ว่า ในการ
    พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
    แปรญัตติหรือที่คณะการรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น ฯลฯ 
    ขอเชิญคณะกรรมการแปญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    พ.ศ. 2567 ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯได้ทราบต่อไป 
 



นายจ าลอง  เวชสว่าง   จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สภาฯได้มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 (วาระที่ 1) และสภาฯได้ก าหนดให้
    เสนอค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฉบับดังกล่าวเป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 15 
    16 และ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้อง
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง นั้นปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา
    ยื่นเสนอยืน่ค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด 
     ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ประชุมพิจารณาในเรื่อง 
    ดังกล่าวและมีมติให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติตามที่สภาส่งให้พิจารณา 
    โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติฯประจ าปี พ.ศ.2567 และได้ 
    รายงานให้ประธานสภาฯได้รับทราบแล้ว ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
    ทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายพา  ยอดทอง  ส าหรับในวาระที่ 2 การแปรญัตติ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอค าขอ
ประธานสภาฯ   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 และ 
    คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
     ดังนั้น ถือว่าสภาฯให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 
     ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่
    ที่ประชุมสภาฯจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
     ในการพิจารณาในวาระนี้ขอให้ที่ประชุมสภาฯลงมติว่าจะให้ตรา
    เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 หรือไม่ ผมขอมติที่
    ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม   มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ จ านวน 4 เสียง เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัต ิ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๑ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ 
นายพา  ยอดทอง  ในระเบียบวาระที่ 5.1 นี้เป็นการพิจารณาการขออนุมัติกันเงินในหมวดค่า
ประธานสภาฯ   ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขอให้นายกอบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
    สภาฯได้ทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายวิทยา เทพอยู่ เรียนท่านประธาน สภาฯและสมาชิกสภาฯที่เคารพรักทุกท่าน ด้วยฝ่าย 
นายก อบต.ยางหย่อง  บริหารมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
    ยังมิได้ก่อหนี้ แต่ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ จึงขออนุมัติต่อสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่องเพ่ือกันเงินในหมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้  ดังนี้ 

  1. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการขยายเขตระบบ
  เสียงตามสาย งบประมาณตั้งไว้ 280 ,000 บาท เนื่องจากในระยะเวลาที่
  ผ่านมางบประมาณยังมีไม่เพียงพอ ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝนสภาพพ้ืนที่ไม่
  เหมาะสมต่อการด าเนินการโครงการ ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่ สามารถ



  ด าเนินการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันและด าเนินการก่อสร้างได้ทันใน 
  ปีงบประมาณนี้  
  2. แผนงานเคหะและชุมชน งานการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่า
  ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะแบบ
  อัดท้าย งบประมาณตั้งไว้ 2,500,000 บาท เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมา
  งบประมาณยังมีไม่เพียงพอ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการก าหนดร่าง 
  ขอบเขต (TOR) ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการท าสัญญาก่อ
  หนี้ผูกพันและด าเนินการจัดซื้อได้ทันในปีงบประมาณนี้  

นายพา  ยอดทอง  ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ 
ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภาฯจะได้ลงมติ 
นายทัศนะ  ธรรมวิชิต  ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เลขานุการสภาฯ   เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
    2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ 
    จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
    อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
      กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา
    เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
    หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
    เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
    ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
     กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้
    ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลา
    เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงิน
    เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
นายพา  ยอดทอง  ตามท่ีเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ   จะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมในการอนุมัติให้กันเงิน
    ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ จ านวน 2 โครงการ คือ 
    1. โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสายงบประมาณ 280,000 บาท 
    2. ค่าจัดซื้อรอรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย งบประมาณ 2,500,000 บาท 
ที่ประชุม   มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ จ านวน 4 เสียง เห็นชอบอนุมัติกันเงินในหมวดค่า
    ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง 1 เสียง 
 ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

นายพา  ยอดทอง  ขอเชิญนายกอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ  
ประธานสภาฯ    
นายวิทยา  เทพอยู่  ตามที่ได้รับแจ้งจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีขอเชิญร่วมต้อนรับ
นายกอบต.ยางหย่อง  คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และ
    ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้ป่วยในพ้ืนที่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 
     



    2566 เวลา 09.00 น.พร้อมกันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน 
    ท่าวาย  และลงเยี่ยมเคส นายสวัสดิ์ หอมสุด หมู่ที่ 1  และเคส  
    นางบุญธรรม  จับใจ หมู่ที่ 3 จึงขอแจ้งสมาชิกสภาได้รับทราบและเข้าร่วม
    ต้อนรับในวันเวลาดังกล่าว  
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายวิทยา  เทพอยู่  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 
นายกอบต.ยางหย่อง  ม.1 – ม.5 ต.ยางหย่อง ได้ด าเนินการลาดยางเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ 
    ระหว่างด าเนินการตีเส้นจราจร จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 นายพา  ยอดทอง   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ
 ประธานสภาฯ    ปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖6 เพียงเท่านี้   
     และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ 

ปิดประชุม เวลา  ๑๑.3๐   นาฬิกา 
 
 
ลงชื่อ     ทัศนะ    ธรรมวิชิต เลขานุการสภาฯ  

         (นายทัศนะ    ธรรมวิชิต) ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว  
เมื่อวันที่  25 สิงหาคม ๒๕๖6 
 
 ลงชื่อ   สัญญา  จันทร์มั่น 

         (นายสัญญา  จันทร์มั่น)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงชื่อ   ธนพัทธ์ ทองเลิศ 

         (นายธนพัทธ์ ทองเลิศ )      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงชื่อ  สรายุทธ์  บุญจารึก 

           ( นายสรายุทธ์  บุญจารึก ) กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชมุ 
                              
การประชุมสภาฯ วันนี้ได้รับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการตรวจแล้ว โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖6  
 
 
 ลงชื่อ พา  ยอดทอง 
        (นายพา  ยอดทอง)   ประธานสภาฯ 

 


